

Bình Phước, ngày 21 tháng 12 năm 2023

THƯ NGỎ “TẾT VÌ NGƯỜI NGHÈO” NĂM 2024

Phát huy truyền thống “*Tương thân, tương ái*”, trong những năm qua, phong trào “*Tết vì người nghèo*” luôn nhận được sự quan tâm hưởng ứng tích cực của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh, qua đó mỗi độ “*Tết đến - Xuân về*”, đã có hàng chục ngàn các hộ nghèo, hộ cận nghèo; hộ thuộc diện chính sách, người già cô đơn, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được đón Tết cổ truyền của Dân tộc được vui tươi, đầm ấm. Ủy ban MTTQVN tỉnh Bình Phước rất trân quý và ghi nhận những tấm lòng vàng của quý vị, đã dành những tình cảm ấm áp, sự quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ và chia sẻ trong suốt thời gian qua.

Tuy nhiên hiện nay, đời sống của người dân đặc biệt là các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh với trên 28.662 đối tượng, trong đó 2.790 hộ nghèo; 3.059 hộ cận nghèo; 22.391 đối tượng bảo trợ xã hội, đối tượng là người Việt Nam di cư từ Campuchia về nước gặp khó khăn 422 chưa nhập quốc tịch, chưa nhập hộ khẩu. Họ rất cần những tấm lòng cảm thông, chia sẻ và nghĩa cử cao đẹp của cộng đồng để kịp thời giúp họ vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 của Dân tộc để Phong trào “*Tết vì người nghèo*” thực sự là ngày hội toàn dân chăm lo cho người nghèo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Phước kêu gọi các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh hãy tham gia đóng góp, hỗ trợ cho phong trào mang đậm tính nhân văn, nhằm giúp đỡ các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được vui xuân, đón tết cổ truyền của dân tộc vui tươi, đầm ấm, hạnh phúc. Chúng tôi cam kết quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn tài trợ quan trọng này.

Mọi sự ủng hộ của quý vị có thể bằng các hình thức sau:

- Đăng ký ủng hộ bằng tiền mặt tại Văn phòng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Phước. Địa chỉ: Đường 6/1, phường Tân Phú, TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
- Chuyển khoản ủng hộ: Tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Bình Phước: Tên tài khoản: Quỹ “*Vì người nghèo*” tỉnh Bình Phước: Số TK: 3761.0.9071272.91046 tại Kho bạc Nhà nước Bình Phước.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. UB MTTQ VIỆT NAM TỈNH BÌNH PHƯỚC
CHỦ TỊCH



LÊ THỊ XUÂN TRANG